

Từ ngày 23/4/2017, quận Hi Châu đã tổ chức Bức Mực Hi sách Hi Châu – thành phố à Nẵng năm 2017 tại khu vực phía Tây cầu Rồng, trung tâm văn hóa và giải trí Trung tâm Truyền hình Quốc gia khu vực Miền Trung – Tây Nguyên kéo dài tại sân vận động Chiểu.

Trong 05 ngày Hi sách liên tiếp diễn ra từ 19/4/2017 đến 23/4/2017 với nhiều chương trình giao lưu; nhiều hoạt động mua bán, trao đổi sách; trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách, nhúng, cũng như hàng loạt các chương trình vui chơi, giải trí, văn hóa, văn nghệ sôi nổi, phong phú, nhiều màu sắc tại khu vực, Hi sách lần này đã thu hút hơn 160.000 lượt khách tham quan, mua sắm; tổng doanh thu của các gian hàng có thể hơn 15 tỷ đồng và hơn 250.000 cuốn sách được bán ra.

Trong đó, đã có nhiều cuốn sách mới ra mắt, công bố; nhiều sách bán chạy như sách ca nhà văn Nguyễn Nhật Ánh; Thuyết Thích Nhật Hạnh; Bác sĩ Hằng Ngọc, tác giả trẻ Anh Khang, Hmlet Trng...; nhiều gian hàng thu hút lòng khách ông ông, thông tuyến như Phong Nam, Fahasha; NXB Kim ng; Nhã Nam; ... Trong đó, có nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn từ 10% đến 50%; nhiều quà tặng dành cho các cố gắng tham gia chương trình đã được thực hiện rất tốt.

Hi sách năm nay cũng có bit phong phú, đa dạng về số lượng và thể loại: văn học, lịch sử, công nghiệp, khoa học - xã hội, kinh tế, thanh - thiếu nhi, ... Ngoài những sản phẩm văn hóa và sách, còn có nhiều mặt hàng như văn phòng phẩm, đồ chơi trẻ em, các nhà sản xuất có tên tuổi và các loại hình quà lưu niệm bày bán và thu hút nhiều lượt khách tham quan, mua sắm; Thu hút các cố gắng tích cực của các nhà văn sách tại các thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các nhà sản xuất bên ngoài.

Công tác Hi sách Hi Châu – thành phố à Nẵng năm 2017, Ban tổ chức đã kêu gọi các hoạt động quyên góp, tặng sách; trao học bổng cho các em học sinh vượt khó học giỏi; phát, cung cấp suất miễn phí cho các em thiếu nhi tham quan và tham gia các hoạt động tại Hi sách; ng thi của các Công ty ưu tú và Thành viên VN à Thành tài trị 30 triệu đồng, Công ty TNHH Mật Thành viên a c Minh Trn tài trị 20 triệu đồng trao học bổng cho 50 em học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn 13 phường thực quận, với số tiền 1.000.000 đồng/em. Ban Tổ chức cũng đã tiếp nhận các nhà văn Công ty Văn hóa Phong Nam; Hi sách Vì dân Hà Nội; Chi nhánh NXB Kim ng; Chi nhánh Nhã Nam tại à Nẵng; Chi nhánh Công ty Fahasha tại à Nẵng; Nhà Xuat bản Văn học; Nhà sách Chánh Trí; Công ty TNHH Nim Tin Việt tặng sách cho Ban Tổ chức với tổng trị giá trên 35 triệu đồng. Tất cả sách tặng sẽ được phân loại và phân bổ cho thành viên các trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt công nghệ... trên địa bàn 13 phường thực quận. Đây chính là những hoạt động mang tính nhân văn đã duy trì hiệu quả và nhận được nhiều hiệu quả tích cực trong Hi sách.



*/c Lê Anh, Chủ tịch UBND quận trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.*



*n v tài tr trao tng t sách cho các trng hc.*

c bit, ti Hi sách ln này, nhng hình nh gây xúc ng ln t hào khi có rt ông các em thanh thiu nhi thành ph ã kiên nhn n sm, xp hàng ch n lt c nhà vn Nguyễn Nht Ánh ký tng sách. Nhà vn và bn c yêu mn ã m mình trong tình yêu dành cho sách dù thi lng chng trình ã kt thúc t rt lâu.

t c nhng kt qu tích cc nêu trên, Ban t chc không quên nhc n các nhân t quan trng góp phn cho thành công ca Hi sách mùa th 3, ó là các nhà xut bn, công ty sách, n v phát hành sách uy tín trong nc; các n v sách ca thành ph à Nng; c bit là [Công ty C phn Vn hóa Phng Nam – n v ng t chc Hi sách](#); [Công ty c phn phát hành sách thành ph H Chí Minh – Fahasha](#); Nhà Xut bn Tr, Nhà xut bn Kim ng, NXB Vn hc, Nhà Xut bn à Nng,...; các Nhà xut bn nc ngoài; các trng i hc à Nng, i hc Duy Tân, i hc ông Á, Mmost's Vit Nam...

Vi mc tiêu em nim vui t sách n vi tt c mi ngi, mi tng lp, vi mong mun cao nht là chuy n ti nhng quyn sách áng c, áng mua, áng gi gìn và trân trng. Trong nhng nm tị, hi vng Hi sách Hi Châu s tip tc là im n yêu thích ca mi ngi và là nim háo hc, mong i ca nhng ngi yêu sách./.

*Phòng Vn hóa - Thông tin qun.*